

# Sức mạnh từ thể nước và lòng dân

Trải bao thăng trầm của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân oanh liệt đánh bại những kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất thế kỷ XX, dẫn đến thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, viết nên một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã giúp chúng ta thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại chưa từng có trong lịch sử, mà hiện thân là Cách mạng Tháng Tám làm sáng ngời chân lý của bao thế hệ "con Rồng cháu Lạc".

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một điển hình thành công rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc ta về sự vùng dậy của các tầng lớp nhân dân giành quyền làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố kiến tạo thắng lợi và giữ vững định hướng dân tộc. Nhân dân ta không chỉ giành được độc lập, tự do mà còn có chính quyền từ trung ương đến các cơ sở. Trong quá trình phát triển của dân tộc, đây là bước nhảy vọt vĩ đại nhất, một đóng góp có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với lý luận cách mạng thế giới.

Tại Đại hội II của Đảng, tháng 2/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà

giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc". Nhận định này đã làm nổi bật ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình đấu tranh của toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta với các phong trào liên tục, rộng khắp. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh biểu thị sức mạnh to lớn của công nhân và nông dân làm tan rã chính quyền địch ở nhiều nơi. Cuộc vận động dân chủ những năm 1936 - 1939 là phong trào cách mạng độc đáo ở một nước thuộc địa với sự phát triển sáng tạo cả về chiến lược, sách lược của Đảng. Đến cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945, Đảng ta nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc nhằm giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, đồng thời góp

phần phát triển mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Ý nghĩa và giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám không chỉ dừng lại ở nước ta là đã đột phá vào thành trì của chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột, mọi sự thống trị dã man mà còn mở ra một chân trời với những ước mơ cao đẹp của người Việt Nam và nhân dân bị áp bức trên phạm vi toàn cầu.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sự mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam 77 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh, nhân ái, đoàn kết. Tự hào về Đảng ta - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại

biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, luôn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh đến bến bờ vinh quang. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, tư tưởng và cuộc đời của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là kho tàng vô giá của dân tộc Việt Nam cho hôm nay và mai sau. Sự cộng hưởng vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam chính là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên sức mạnh từ thể nước và lòng dân Việt Nam.

Bác Hồ căn dặn: "Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". Có lẽ chưa bao giờ như hôm nay, bằng trải nghiệm thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thấm thía ý nghĩa cao cả và tính thực tiễn của lời dạy đó. Hiện hiện rõ ràng sức mạnh của thể nước và lòng dân, dưới sự lãnh đạo



Sáng ngày 19/8/1945, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận kéo về Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự lễ mít tinh hưởng ứng cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ảnh tư liệu

của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam có thể đạt bằng chông gai, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúng ta đang sống trong thời khắc đáng nhớ của những ngày mùa thu lịch sử. Mùa thu này, càng thấm sâu lòng biết ơn Bác Hồ và Đảng ta, mỗi người

dân Việt Nam càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật Nhà nước, làm cho "đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành..." như tâm nguyện của Người.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son lịch

sử của dân tộc. Con đường Cách mạng Tháng Tám là con đường của nhân dân, con đường của dân tộc Việt Nam. Với những trang vàng truyền thống của lịch sử Cách mạng Tháng Tám mãi mãi in sâu vào ký ức của thế hệ hôm nay và mai sau.

NGUYỄN THANH HOANG

## THÀNH PHỐ

# Sẵn sàng cho Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX

Những ngày này, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình đang tập trung hoàn thành các khâu chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) thành phố lần thứ IX.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2022, khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố sôi nổi diễn ra đại hội TDTT cấp cơ sở. Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí nhưng với sự chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia nhiệt tình của nhân dân nên các phường, xã đã tổ chức thành công lễ khai mạc và các nội dung của đại hội TDTT cấp cơ sở. Nhiều địa phương tổ chức diễn hành, biểu dương lực lượng và thắp đuốc tại lễ khai mạc và tổ chức đồng diễn nhiều bài thể dục đẹp mắt. Các môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội TDTT xã, phường diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, thực sự trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên như: cầu lông, kéo co, cờ tướng, bóng đá, võ cổ truyền... với hàng trăm vận động viên tham gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đại hội TDTT cấp cơ sở đã diễn ra thành công, các hoạt động thi đấu sôi nổi, hào hứng, chất lượng. Đây thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của cộng đồng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Mục tiêu chung của Đại hội là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TDTT trong tình hình mới, qua đó tăng cường sự lãnh đạo tạo bước phát triển mạnh mẽ



Giải bóng đá thiếu nhi trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố.

phong trào TDTT quần chúng, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống, nâng cao thành tích các môn thể thao. Thông qua công tác tổ chức Đại hội nhằm tập hợp những vận động viên xuất sắc nhất của các địa phương, ngành tham dự thi đấu, lập nhiều kỷ lục của Đại hội. Vì vậy, để Đại hội diễn ra an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan; biên đạo các màn đồng diễn, diễu hành theo đúng tinh thần Đại hội; xây dựng phương án tổ chức thi đấu các môn thể thao theo kế hoạch; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trước Đại hội tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội TDTT thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức, các văn bản liên quan; kiểm tra, rà soát cơ sở vật

chất, sân tập, sân thi đấu; chỉ đạo các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Công tác tuyên truyền Đại hội được triển khai sớm, sâu rộng. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, hướng vào mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Đại hội. Mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT hiện có ở các cấp, đơn vị phải được sử dụng tối đa cho nhu cầu luyện tập và thi đấu TDTT của quần chúng nhân dân. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Phạm Thị Minh cho biết: Là đơn vị chịu trách nhiệm phân đấu hành, phân hội của lễ khai mạc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, từ kế hoạch tổ chức cho kịch bản tổng thể của Đại hội, cơ sở vật chất và thiết bị vật tư phục vụ cho Đại hội đã được chuẩn bị đầy đủ, hiện nay các vận động viên và học sinh đang tích cực tập luyện cho các môn thi đấu và màn đồng diễn để phục vụ cho lễ khai mạc. Theo đó, lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố dự kiến

tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 19/8/2022 tại Quảng trường 14/10. Buổi lễ được tổ chức gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Trong đó, 27 đoàn diễu hành với trên 1.100 người, đại diện cho khối quân sự, công an, giáo dục, y tế, MTTQ và đoàn viên công nhân xã, phường, khối vận động tài và khối văn hóa dân gian. Hoạt động rước đuốc do các vận động viên có thành tích xuất sắc rước từ tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Phần hội diễn ra 3 chương trình gồm: biểu diễn võ thuật của 100 võ sinh, biểu diễn aerobic của 100 học sinh và chương trình múa rồng, kỳ lân sư tử.

Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX là ngày hội lớn, Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp sẽ là nguồn động lực, cổ vũ để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố hằng hái tham gia rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, từ đó góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

MINH NGUYỄN

Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc linh hoạt, sáng tạo theo phương châm "Lấy dân làm gốc"; cán bộ, công chức làm việc tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân - đó là một trong những giải pháp giúp xã Đông Á (Đông Hưng) đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội và được UBND tỉnh tặng cờ chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trước đây con đường trục thôn Đông Á, xã Đông Á dài 950m nhỏ hẹp, xe tránh nhau rất khó, hay xảy ra va chạm. Nay đường được mở rộng, thông thoáng, hoạt động giao thương, đi lại của bà con thuận tiện hơn. Kết quả này có được là nhờ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo đúng, trúng, cán bộ, đảng viên đi đầu gương mẫu, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, được nhân dân đồng thuận cao. Ông Đoàn Xuân Du, Trưởng thôn Đông Á cho biết: Gia đình tôi tiên phong hiến toàn bộ diện tích mặt đường lùi sâu vào 1m, chạy dài 7,5m. Vì vậy, khi tôi đi vận động các hộ hai bên đường, họ hưởng ứng ngay, tự nguyện phá dỡ tường bao, cống dậu hiến 1.000m đất và trên 100 ngày công giải phóng mặt bằng. Không chỉ hiến đất làm đường trục thôn, các hộ còn góp 40m<sup>2</sup>/khẩu làm đường giao thông nội đồng. Đến nay, 100% đường nội đồng đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh; phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Đông chí Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến đất, công trình trên đất, ngày công phục vụ mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới; trồng, chăm sóc trên 5.000m đường hoa tại 7/7 thôn và trụ sở xã; tin chấp vốn ngân hàng cho chi em vay

chính quyền, các đoàn thể của xã hàng năm đều tích cực huy động các nguồn lực trao hàng nghìn suất quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó, xã tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, du nhập nghề mới về địa phương, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đông Á từ một xã thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn đã trở thành xã nông thôn mới, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh, các ban, ngành, đoàn thể hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7/7 thôn giữ vững danh hiệu thôn làng văn hóa.

Thời gian qua, xã Đông Á đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh; phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Đông chí Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến đất, công trình trên đất, ngày công phục vụ mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới; trồng, chăm sóc trên 5.000m đường hoa tại 7/7 thôn và trụ sở xã; tin chấp vốn ngân hàng cho chi em vay

## ĐÔNG Á

# Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh



Cán bộ xã Đông Á tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

chính quyền, các đoàn thể của xã hàng năm đều tích cực huy động các nguồn lực trao hàng nghìn suất quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó, xã tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, du nhập nghề mới về địa phương, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đông Á từ một xã thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn đã trở thành xã nông thôn mới, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh, các ban, ngành, đoàn thể hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7/7 thôn giữ vững danh hiệu thôn làng văn hóa.

Cấp ủy, chính quyền xã Đông Á luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", vì vậy nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Đông chí Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ năm 2019 đến nay, xã đã huy động các nguồn lực từ nhân dân, con em xa quê thành đạt được gần 270m để chống sạt lở, xây mới nhà văn hóa thôn... Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", cấp ủy,

vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ đến nay đạt trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội tích cực thực hiện xã hội hóa được gần 50 triệu đồng trao 19 cặp lá yêu thương (200.000 đồng/cặp lá/tháng, trao 1 năm), nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi với 3 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện được tới trường.

Cấp ủy, chính quyền xã Đông Á luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", vì vậy nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Đông chí Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ năm 2019 đến nay, xã đã huy động các nguồn lực từ nhân dân, con em xa quê thành đạt được gần 270m để chống sạt lở, xây mới nhà văn hóa thôn... Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", cấp ủy,

THU HIỀN